

# สำเนา

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์  
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ และนักวิชาการสัตวบาล ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)

ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตำแหน่งทั่วไป ๑๘ สายงาน ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่งานธุรการ เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี นายช่างเทคนิค นายช่างสำรวจ นักวิชาการป่าไม้ นิติกร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการเผยแพร่ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ นักวิชาการสัตวบาล นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิศวกรโยธา และสัตวแพทย์ โดยแยกเป็นรายหน่วยงานและรายตำแหน่งตามที่มีผู้สมัครสอบได้เลือกไว้ ซึ่งมีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น จำนวน ๘,๙๗๘ ราย และกำหนดสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพฯ และหน่วยงานส่วนภูมิภาค ณ สนามสอบประจำหน่วยงาน นั้น

คณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) ขอเรียนว่า ได้รวมคะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบข้อเขียน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๗ แห่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการภูมิสารสนเทศ และนักวิชาการสัตวบาล ดังต่อไปนี้

(ก) รายชื่อ...

**(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์**

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการภูมิสารสนเทศ และนักวิชาการสัตวบาล ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑)

ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่ใช้สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบ และไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งที่สอบได้ และกรณีที่ตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือมีคุณสมบัติการสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ หรือเรียกชื่อใด ๆ ทั้งสิ้น

**(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์**

๑. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เข้าสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ และรายงานตัวพร้อมเพรียงกัน ตามวัน เวลาสอบที่กำหนด เพื่อเข้ารับฟังการชี้แจงจากกรรมการสอบ รายละเอียดการเข้าสอบของแต่ละตำแหน่งตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๒)

๒. หากผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้

**(ค) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังต่อไปนี้**

๑. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรฯ ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) ฉบับนี้

๒. ผู้มีสิทธิเข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ **สุภาพสตรี** สวมเสื้อ กระโปรงหรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น **สุภาพบุรุษ** สวมเสื้อ กางเกงแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น (**ห้าม** สวมเสื้อยืด เสื้อไม่มีแขน กางเกงหรือกระโปรงยีนส์ กางเกงขาสั้นเหนือเข่า รองเท้าแตะชนิดยางหรือฟองน้ำ) และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี

๓. ผู้มีสิทธิเข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ปลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักกระบุชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจำตัว ๑๓ หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) **ฉบับจริงเท่านั้น** หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบให้ใช้ใบรับคำขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน (บ.ป.๒ หรือใบเหลือง) **ฉบับจริง** หรือใบแทนใบรับคำขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน (บ.ป.๒ ก หรือใบชมพู) หรือใบขาวที่รับรองตัวบุคคลฉบับจริงไปแสดงแทน ทั้งนี้ หากเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๔. ผู้มีสิทธิเข้าสอบควรมาถึงสนามสอบก่อนเวลารายงานตัวอย่างน้อย ๓๐ นาที หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ อาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๕. ผู้มีสิทธิเข้าสอบต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด

๖. ผู้มีสิทธิเข้าสอบต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้ เท่านั้น

๗. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบออกจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับ ผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรือพยายามทุจริตการสอบ อาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรือให้ยุติการสอบสำหรับบุคคลผู้นั้น และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ อาจพิจารณาสั่งการตรวจให้คะแนน หรืออาจพิจารณาให้เป็น ผู้มีลักษณะต้องห้ามที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการต่อไป

#### (ง) เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบสัมภาษณ์

ผู้มีสิทธิเข้าสอบ จะต้องนำเอกสารหลักฐานมายื่นในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ใบแจ้งที่อยู่ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๓) ระบุรายละเอียด ให้ถูกต้องครบถ้วน

๒. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัว ๑๓ หลักระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่หมดอายุไปในวันเข้ารับการประเมิน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่าวแสดงตน ในการเข้าสอบ หรือเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ กรรมการหรือ เจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

๓. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตที่มีเลขประจำตัวสอบ ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่ใส่หมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

๕. ระดับปริญญาตรี ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) สำหรับระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ให้ยื่นสำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

๓. ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำ หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ตามหนังสือรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จ การศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ มายื่นแทน จำนวน ๑ ฉบับ

๕. สำเนา...

๖. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีที่ยื่นชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น อย่างละ ๑ ฉบับ

๗. สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น สด.๘ หรือ สด.๔๓ หรือได้รับการยกเว้น (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน ๑ ฉบับ

๘. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ

- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และระบุเลขประจำตัวสอบ กำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

อนึ่ง กรณีที่ตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือมีคุณสมบัติการสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศรับสมัครสอบ คณะกรรมการดำเนินการสรรหา จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ หรือเรียกจ้างใด ๆ ทั้งสิ้น

**(จ) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป**

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต์ <https://dnp.job.thai.com> และ [www.dnp.go.th/personnel](http://www.dnp.go.th/personnel)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้เข้ารับเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบด้วย ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๘๖๐๗

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงนาม) สมหวัง เรืองนิวัติศัย

(นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)

ประธานกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)

สำเนาถูกต้อง

(นายพิลุทธิ์ ปัญญาสาร)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์  
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) ฉบับลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

28 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

<u>เลขประจำตัว</u> <u>สอบ</u>	<u>คำนำ</u> <u>หน้าชื่อ</u>	<u>ชื่อ</u>	<u>นามสกุล</u>	<u>หมายเหตุ</u>
6128020001	นางสาว	ปรีศนา	โพธิ์รัง	
6128020002	นางสาว	ศศิ	จันทร์	
6128020004	นางสาว	กัลยรัตน์	จันทร์หอม	
6128020005	นาย	อนุสรณ์	ปาณะจำนงค์	
6128020009	นางสาว	กัลยา	เฟื่องประสบ	
6128020010	นางสาว	ดารารัตน์	วงศ์เดช	
6128020011	นางสาว	นิลาวัลย์	สุทธา	
6128020022	นางสาว	ธีรกุล	ทองประดิษฐ์	
6128020025	นางสาว	กัญญชลิดา	อาจหาร	
6128020029	นางสาว	พิมพ์ไธ	กันทาใจ	
6128020031	นางสาว	ณัฐอร	คำมูล	

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์  
 การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 แนนทำยประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) ฉบับลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ตำแหน่งที่ ๐๒ : เจ้าหน้าที่ธุรการ

วันที่สอบ	เวลาสอบ	หน่วยงาน/เลขประจำตัวสอบ	จำนวน (ราย)
วันศุกร์ ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ภาคเช้า	<b>รายงานตัว</b> เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓	ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) เลขประจำตัวสอบ : ๖๑๒๘๐๒๐๐๐๑ - ๖๑๒๘๐๒๐๐๓๑	๑๑
	<b>สอบสัมภาษณ์</b> เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)		

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์  
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) ฉบับลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

28 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

เลขประจำตัว สอบ	คำนำ หน้าชื่อ	ชื่อ	นามสกุล	หมายเหตุ
6128120001	นาย	ณัฐฤกิตต์	ยารังกา	
6128120002	นางสาว	วิชชุลดา	มั่งแก้ว	
6128120004	นางสาว	ปัทมาภรณ์	ดีะคำ	
6128120005	นางสาว	เกศริน	ใจสุ	
6128120008	นาย	อภิชาติ	พันอัน	
6128120010	นางสาว	ชนิษฐา	ปั้นอุดม	
6128120012	นางสาว	ทิตยา	หุตะโชค	
6128120020	นางสาว	ศุภรางค์	ฝึกฝน	
6128120022	นางสาว	รุ่งระวี	อินดีะแก้ว	
6128120026	นางสาว	นิตยา	พงษ์พานิช	
6128120029	นาย	ภูมิพิศิษฐ์	ก้อนแก้ว	
6128120039	นางสาว	ธนาวดี	ภาวสุทธิการ	
6128120041	นางสาว	จันจิรา	กองมา	
6128120049	นางสาว	สโรชา	ไทยขวัญ	
6128120055	นาย	ณรงค์เดช	สว่างดี	
6128120057	นาง	กิงกาญจน์	จงทวีไพโรจน์	
6128120058	นางสาว	ศิริทิพย์	บุญเป็ง	
6128120059	นาย	ประกาศิต	มีสวัสดิ์	

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์  
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) ฉบับลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

28 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

เลขประจำตัว สอบ	คำนำ หน้าชื่อ	ชื่อ	นามสกุล	หมายเหตุ
6128120062	นางสาว	รัตนาภรณ์	กาบมาลา	
6128120069	นาย	วีรินทร์ลิตา	ชนะพิมพ์	
6128120070	นางสาว	ชวนชม	เกิดท้วม	
6128120072	นางสาว	สุธาสิณี	จำแก้ว	
6128120076	นางสาว	เบญจวรรณ	วรรณมงคล	
6128120083	นางสาว	นัชรัตน์	ภูการ์ณ	
6128120088	นางสาว	ผกาพรรณ	อนันต์ประดิษฐ์	
6128120097	นางสาว	รุ่งนภา	ถาคำดีบ	
6128120098	นางสาว	วริญา	ไชยเทพ	
6128120106	นางสาว	กมลชนก	ประทีปสุขทน	
6128120113	นางสาว	สุภาพิชญ์	จันทร์อินทร์	
6128120116	นาง	กุลรัศมี	ใจจูน	
6128120119	นางสาว	อรพรรณ	สมบัติหอม	
6128120120	นางสาว	ประนอม	จันทวงษ์	
6128120121	นาง	ชฎากาญจน์	กมลเพชร	
6128120122	นางสาว	ขนิษฐา	สนธิคุณ	
6128120132	นางสาว	ศิริรัตน์	จัดฝึกแว่น	
6128120136	นางสาว	พิมพ์ชยา	ภัทรินทร์ธนต์	



บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์  
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) ฉบับลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

28 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

<u>เลขประจำตัว</u> <u>สอบ</u>	<u>คำนำ</u> <u>หน้าชื่อ</u>	<u>ชื่อ</u>	<u>นามสกุล</u>	<u>หมายเหตุ</u>
6128120137	นางสาว	สุภาพร	กรีกก้อง	
6128120139	นางสาว	ศุจิตาพร	จันทร์แสง	
6128120141	นางสาว	สุดารัตน์	เกิดบึงพร้าว	
6128120142	นางสาว	ขวัญชนก	เสือกา	
6128120146	นาย	ธีราวุฒิ	กาเผือก	
6128120157	นางสาว	อริสรา	โพธิกุล	
6128120164	นางสาว	กัญญพร	ทนนชัย	
6128120173	นางสาว	พรมมา	พร้อมวงษ์	
6128120174	นางสาว	คณัญฐา	ปุระณะพรรค	
6128120175	นางสาว	กรวรัญ	ดำรงค์ฤทธิ์	
6128120176	นางสาว	มัทนา	ทองยะ	
6128120183	นางสาว	ศศพร	ปิ่นไชย	
6128120190	นางสาว	จันทวดี	กาศทิพย์	
6128120192	นาย	วันชัย	แมนทิม	
6128120195	นางสาว	วิไลวรรณ	สุกันทา	
6128120196	นางสาว	อโณทัย	ผลมาก	
6128120200	นางสาว	อรวรรณ	สามงามเสื่อ	
6128120201	นางสาว	ปาไลดา	มุสิกา	

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์  
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) ฉบับลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

28 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

<u>เลขประจำตัว</u> <u>สอบ</u>	<u>คำนำ</u> <u>หน้าชื่อ</u>	<u>ชื่อ</u>	<u>นามสกุล</u>	<u>หมายเหตุ</u>
6128120202	นาย	พันธนะ	เผื่อนมอย	
6128120205	นางสาว	ชนิษฐา	ปัตตะโชติ	
6128120207	นางสาว	กิตติมา	สิงห์สนธิ์	
6128120208	นางสาว	ภัทรธิญา	แก้วนาดี	
6128120213	นางสาว	กมลพรรณ	คำเพชร	
6128120221	นางสาว	วรมาศ	ดวงคำปัน	
6128120226	นางสาว	ณัฐนารี	เรือนแก้ว	
6128120246	นางสาว	วิภาดา	วันชัย	
6128120250	นางสาว	เมทินี	ยะมะโน	
6128120254	นางสาว	ศิวิมล	เดชมนตรี	
6128120268	นางสาว	นริศรา	คำมูล	
6128120275	นางสาว	บุญธิดา	ชัยราชะ	
6128120277	นาง	ชนิดา	ปัญญากุล	
6128120280	นางสาว	ธัญชนก	สังขจร	
6128120284	นาย	พชรพล	เชื่อมชิต	
6128120291	นางสาว	ยุวธิดา	ศรีกันยา	
6128120304	นางสาว	สุชานันท์	มะโนสวิง	
6128120307	นางสาว	สุภาพร	สายแปง	

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์  
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แบบทำยประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) ฉบับลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

28 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

เลขประจำตัว สอบ	คำนำ หน้าชื่อ	ชื่อ	นามสกุล	หมายเหตุ
6128120322	นางสาว	อัญชลี	พิสิงห์	
6128120323	นางสาว	ธัญชนก	บุญแปลง	
6128120335	นางสาว	เตือนใจ	แก้วสุวรรณ	
6128120336	นางสาว	ณัฐธยาน์	อภิธนานันท์	
6128120340	นางสาว	รติพร	มาศงามเมือง	
6128120341	นางสาว	กนกวรรณ	คุ่มพาล	
6128120342	ว่าที่ร้อยตรี	กัมปนาท	หมื่นใจ	
6128120352	นางสาว	ฐิติมา	ลังกาภาค	
6128120354	นางสาว	วิไลพร	ปัญญาปิ่น	
6128120365	นางสาว	วิภาวรรณ	เมืองเปี้ย	
6128120389	นาย	พศวีร์	ทวิรัตน์	
6128120390	ว่าที่ร้อยตรี	สงกรานต์	ใจปิ่นตา	
6128120391	นางสาว	อังคณา	สาขาเรือน	
6128120396	นางสาว	มรรษวีร์	มโนนัย	
6128120399	นางสาว	ฉันทชนก	บุญช่วย	
6128120404	นางสาว	สุดารัตน์	งามกล้า	
6128120417	นางสาว	สุธิตา	สอนถาวร	
6128120426	นางสาว	ฤทัยทิพย์	กตियะการ	

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์  
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) ฉบับลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

28 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

<u>เลขประจำตัว</u>	<u>คำนำ</u>	<u>ชื่อ</u>	<u>นามสกุล</u>	<u>หมายเหตุ</u>
<u>สอบ</u>	<u>หน้าชื่อ</u>			
6128120427	นางสาว	อัญญารัตน์	สมทรัพย์	
6128120428	นางสาว	สิรินดา	โพยะ	
6128120447	นางสาว	จิตา	เปลา	
6128120448	นางสาว	ประทุมพร	กิลวงค์	
6128120449	นางสาว	สุขศรี	ศิริปรีชาวิทย์	
6128120452	นางสาว	ธรรมพร	สุริยะรังษี	
6128120464	นางสาว	อังศุมาลิน	ศิริสุขประเสริฐ	
6128120467	นางสาว	รัตติกาล	ศรีวิชัย	
6128120476	นางสาว	สาวิตรี	บุตรเขียว	
6128120481	นางสาว	พัชรี	หมื่นศิษย์	
6128120485	นางสาว	ชลธร	ธรรมคุณ	
6128120487	นาย	เอกदनัย	อุ่มนันภาศ	
6128120489	นางสาว	วาสนา	กาวาสนัน	
6128120501	นาย	ชัยนาท	บุรีแสง	
6128120515	นางสาว	วรัญญา	ธรรมจิตาเจริญ	

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์  
 การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 แบบทำยประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) ฉบับลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ตำแหน่งที่ ๑๒ : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วันที่สอบ	เวลาสอบ	หน่วยงาน/เลขประจำตัวสอบ	จำนวน (ราย)
วันศุกร์ ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ภาคเช้า	<b>รายงานตัว</b> เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒	ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) เลขประจำตัวสอบ : ๖๑๒๘๑๒๐๐๐๑ - ๖๑๒๘๑๒๐๑๙๒	๕๐
	<b>สอบสัมภาษณ์</b> เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)		
วันศุกร์ ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ภาคบ่าย	<b>รายงานตัว</b> เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒	ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) เลขประจำตัวสอบ : ๖๑๒๘๑๒๐๑๙๕ - ๖๑๒๘๑๒๐๕๑๕	๕๕
	<b>สอบสัมภาษณ์</b> เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)		

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์  
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) ฉบับลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

28 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

<u>เลขประจำตัว</u> <u>สอบ</u>	<u>คำนำ</u> <u>หน้าชื่อ</u>	<u>ชื่อ</u>	<u>นามสกุล</u>	<u>หมายเหตุ</u>
6128160001	นาย	สุทธิพงษ์	ยี่นา	
6128160002	นาย	ชีวัน	ฤชา	
6128160006	นาย	อนพัทธ์	บุญแก้ว	
6128160009	นาย	บุญส่ง	อยู่พรหมแดน	
6128160011	นางสาว	ธัญญาภรณ์	ฐปติมเทียน	
6128160017	นางสาว	พิมพ์พิสุทธิ์	ทองคำ	
6128160018	นาย	ศุภกร	แสงอาทิตย์	
6128160022	นางสาว	รัสวดี	ชัยยะ	
6128160027	นาย	สิทธิโชค	ปรุงจิตร	
6128160030	นางสาว	ศิริประภา	สุขสวัสดิ์ทวีชัย	
6128160037	นางสาว	พิชามญชุ์	สุเดชา	
6128160038	นาย	จिरพงศ์	โยพนัสสัถ	
6128160040	นาย	ชาติศิริ	ไชยชนะ	
6128160042	นางสาว	อลิสรา	ตาคำ	
6128160058	นาย	ปิยะพงษ์	เพื่อนฝูง	
6128160059	นางสาว	ศิวาภรณ์	มีนาศักดิ์	
6128160069	นาย	ปวีรบรรต	นิลวิเชียร	
6128160090	นางสาว	น้ำทิพย์	โลหะกิจ	

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์  
การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) ฉบับลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ตำแหน่งที่ ๑๖ : นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

วันที่สอบ	เวลาสอบ	หน่วยงาน/เลขประจำตัวสอบ	จำนวน (ราย)
วันศุกร์ ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ภาคเช้า	<u>รายงานตัว</u> เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓	ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) เลขประจำตัวสอบ : ๖๑๒๘๑๖๐๐๐๑ - ๖๑๒๘๑๖๐๐๙๐	๑๘
	<u>สอบสัมภาษณ์</u> เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)		

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์  
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) ฉบับลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

28 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

<u>เลขประจำตัว</u>	<u>คำนำ</u>	<u>ชื่อ</u>	<u>นามสกุล</u>	<u>หมายเหตุ</u>
<u>สอบ</u>	<u>หน้าชื่อ</u>			
6128170009	นาย	สุรศักดิ์	บุญมาก	
6128170022	ว่าที่ร้อยตรี	กิตติศักดิ์	ป่าเมืองมูล	
6128170023	นางสาว	โสภิตา	เมืองไชย	
6128170041	นางสาว	ขวัญชีวา	อินทร์ปุ	
6128170044	นางสาว	ลลิตา	สมสิทธิ์	
6128170046	นางสาว	พิมพ์พิชชา	ทานา	





กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์  
 การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 แบบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) ฉบับลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ตำแหน่งที่ ๑๗ : นักวิชาการสัตวบาล

วันที่สอบ	เวลาสอบ	หน่วยงาน/เลขประจำตัวสอบ	จำนวน (ราย)
วันศุกร์ ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ภาคเช้า	<b>รายงานตัว</b> เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓	ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) เลขประจำตัวสอบ : ๖๑๒๘๑๗๐๐๐๙ - ๖๑๒๘๑๗๐๐๑๖	๖
	<b>สอบสัมภาษณ์</b> เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)		

ใบแจ้งที่อยู่

การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงาน.....ตำแหน่ง.....

ข้าพเจ้า.....เลขประจำตัวสอบ.....

ขอแจ้งที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อใช้สำหรับการเรียกรายงานตัวของกรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (เขียนตัวบรรจง ใช้ตัวเลขอารบิก และตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย) โดยเขียนให้  
เหมือนกันทั้ง 6 ส่วน

<p>เลขประจำตัวสอบ.....</p> <p>ชื่อ - นามสกุล.....</p> <p>ที่อยู่.....</p> <p>.....</p> <p>ตำบล/แขวง.....</p> <p>อำเภอ/เขต.....</p> <p>จังหวัด.....</p> <p>รหัสไปรษณีย์.....เบอร์โทรศัพท์.....</p> <p>e-mail.....</p>	<p>เลขประจำตัวสอบ.....</p> <p>ชื่อ - นามสกุล.....</p> <p>ที่อยู่.....</p> <p>.....</p> <p>ตำบล/แขวง.....</p> <p>อำเภอ/เขต.....</p> <p>จังหวัด.....</p> <p>รหัสไปรษณีย์.....เบอร์โทรศัพท์.....</p> <p>e-mail.....</p>
<p>เลขประจำตัวสอบ.....</p> <p>ชื่อ - นามสกุล.....</p> <p>ที่อยู่.....</p> <p>.....</p> <p>ตำบล/แขวง.....</p> <p>อำเภอ/เขต.....</p> <p>จังหวัด.....</p> <p>รหัสไปรษณีย์.....เบอร์โทรศัพท์.....</p> <p>e-mail.....</p>	<p>เลขประจำตัวสอบ.....</p> <p>ชื่อ - นามสกุล.....</p> <p>ที่อยู่.....</p> <p>.....</p> <p>ตำบล/แขวง.....</p> <p>อำเภอ/เขต.....</p> <p>จังหวัด.....</p> <p>รหัสไปรษณีย์.....เบอร์โทรศัพท์.....</p> <p>e-mail.....</p>
<p>เลขประจำตัวสอบ.....</p> <p>ชื่อ - นามสกุล.....</p> <p>ที่อยู่.....</p> <p>.....</p> <p>ตำบล/แขวง.....</p> <p>อำเภอ/เขต.....</p> <p>จังหวัด.....</p> <p>รหัสไปรษณีย์.....เบอร์โทรศัพท์.....</p> <p>e-mail.....</p>	<p>เลขประจำตัวสอบ.....</p> <p>ชื่อ - นามสกุล.....</p> <p>ที่อยู่.....</p> <p>.....</p> <p>ตำบล/แขวง.....</p> <p>อำเภอ/เขต.....</p> <p>จังหวัด.....</p> <p>รหัสไปรษณีย์.....เบอร์โทรศัพท์.....</p> <p>e-mail.....</p>

หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ จะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง